



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ  
เทศบาลตำบลบางซ้าย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย  
ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔



ประกาศเทศบาลตำบลบางช้าง  
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๓๐ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางช้าง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบางช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางช้าง ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางช้าง

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางซ้าย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลบางซ้าย

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐
ส่วนที่ ๔ สรุปงบประมาณแสดงการดำเนินงานด้านรายรับ – รายจ่าย	๑๔
ส่วนที่ ๕ ภาพรวมการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ	๒๐
ภาคผนวก ปัญหา/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางซ้าย	๓๒

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ในปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดียังไงก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งระบบติดตาม และระบบประเมินผล จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบางซ้าย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา

### ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันหมายถึง การติดตามและการประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการติดตามว่าการรับและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ไปเพื่อดำเนินงานเมื่อเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) มีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่หรือยัง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ จังหวัด อำเภอและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนได้ ข้อตกลง อำนาจและหน้าที่ใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า รวมไปถึงข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไปในอนาคต

## ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสามปี และการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณ การรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

กระบวนการของแผนพัฒนานี้เรื่องของการติดตามและประเมินผลซึ่งเกิดจากการวางแผนและการใช้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ความล้มเหลวและแนวทางในการกำหนดกรอบการพัฒนาในระยะภายหน้าต่อไป

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของการประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจครั้งต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้

## หลักการติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Frameworks)

การติดตามและการประเมิน เป็นคำที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตามและการประเมิน จะช่วยให้ผู้บริหารงาน / โครงการ ทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะได้แก้ไขปัญหาล่วงหน้า และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุความสำเร็จของงาน หรือโครงการนั้นได้

“การติดตาม” และ “การประเมิน” เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมิน มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำกับ ทบทวน และพัฒนางาน / โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### วงจรการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการใด ๆ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน ๓ ส่วน ดังนี้

#### ๑) การวางแผน (Planning หรือ Project design)

เป็นการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์อันนำไปสู่การกำหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงการ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ

#### ๒) การดำเนินงาน (Implementation)

เป็นขั้นตอนของการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในส่วนของการวางแผน เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้ไปสู่เป้าหมายของโครงการ

#### ๓) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตามกำกับกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่อปรับปรุงและเพื่อตรวจสอบผลสำเร็จของโครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

### ลำดับชั้นของแผน แผนงาน และโครงการ

ในการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการ สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อน คือลำดับชั้นของแผน แผนงาน และโครงการว่ามีการจัดลำดับชั้นและแต่ละชั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง

เมื่อพิจารณาในส่วนของภาครัฐบาล เริ่มจากนโยบายของรัฐบาล ถูกนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาประเทศ หรือที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นแผนด้าน หรือสาขาการพัฒนาต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ จากแผนพัฒนาประเทศจะนำไปใช้เป็นแนวทางสร้างแผนพัฒนากระทรวงต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนากระทรวง ซึ่งแบ่งออกเป็นแผนงานต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการจัดเป็นแผนงานหลักและแผนงานรอง แต่ละแผนงานประกอบด้วยงานและโครงการ ซึ่งแต่ละงาน / โครงการ ยังประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นลำดับชั้น ดังนั้น โครงสร้างแผนพัฒนาประเทศ จึงมักมีลำดับชั้นลดหลั่นกันลงมา โดยมักเริ่มต้นจาก แผน แผนงานรอง และ งาน หรือโครงการตามลำดับ

## ความหมายของการติดตามและการประเมินโครงการ

การติดตามโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะดำเนินโครงการ

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการ และพัฒนาโครงการต่อไป

การติดตามและประเมิน จึงเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารและพัฒนาโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว .

### ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมิน

การติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่ เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา ๒ ประเด็น คือ ประเด็นของความสัมพันธ์และความแตกต่าง ดังนี้

#### ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา

การติดตามโครงการและการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยการติดตามโครงการ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ สำหรับกำกับ แก้ไข แะบะป้องกันปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน ในขณะที่การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าของปัจจัยนำเข้า การดำเนินงานและผลของโครงการ สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จ และพัฒนาโครงการ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการติดตามงานของโครงการ จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการได้

การติดตามและการประเมินผล มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เป็นกลไกของการพัฒนาที่สามารถใช้ร่วมกันได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการติดตามเป็นส่วนหนึ่ง หรือส่วนสนับสนุนการประเมินผล ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตาม จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศในการประเมิน โดยใช้ร่วมกับสารสนเทศจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โครงการที่มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องแล้ว จะทำให้การประเมินโครงการนั้น ๆ ทำได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าโครงการที่ไม่มีการติดตาม หรือติดตามอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

#### ๒. ความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา

แม้ว่าการติดตามและการประเมินผล จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังมีความแตกต่างเช่นกัน และการนำผลไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนขอบเขตของการติดตามและประเมินผล ความแตกต่างที่สำคัญคือ การติดตามมีขอบเขตแคบกว่าการประเมินผลนั่นเอง

นอกจากนี้ ในด้านของผู้รับผิดชอบการติดตามโครงการ มักเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของโครงการนั้น ๆ ที่คอยกำกับให้งานเป็นไปตามกรอบของแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนการประเมินโครงการ อาจใช้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของโครงการ ทำการตัดสินใจ เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน และโดยทั่วไป นิยมใช้เจ้าหน้าที่ประเมินจากหน่วยงานภายนอกตัดสินความสำเร็จของโครงการ นอกจากนี้ การติดตามและประเมินโครงการ ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านของช่วงเวลาปฏิบัติ วิธีการ และผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น



## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### ๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบางซ้าย

“เทศบาลตำบลบางซ้าย เป็นเทศบาลที่มีประชาชนอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

#### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางซ้าย

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางซ้าย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล ยังต้องคำนึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เทศบาลจึงได้วางกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จะประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

##### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
๒. การขยายท่อประปา หรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
๓. การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
๔. พัฒนาระบบการชลประทาน เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง ศาลาประชาคม
๖. การจัดทำผังเมืองรวม

##### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยสนับสนุนทางด้านทุนหมุนเวียน และการฝึกอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติ
๒. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
๓. สนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และไม่ถูกสังคมทอดทิ้ง
๔. การป้องกันยาเสพติด
๕. การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

##### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. การกำจัดและจัดการขยะ
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ

#### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุ ของประชากร ในเขตเทศบาลตำบลบางช้าง

๕.๒ สนับสนุนและร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และศึกษานอกโรงเรียนตามอัยาศัยของ กศน.

๕.๓ สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ให้เพิ่มความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน

๕.๔ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบของเทศบาล ให้มีความพร้อม และ ความสามารถ เพื่อที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

๕.๕ ส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เป็นมรดกสืบทอดไปสู่ลูกหลาน

๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานพิธีการสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๕.๗ สนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และกิจกรรมทางประวัติศาสตร์

#### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

๖.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๒ การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

๖.๓ การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจน

๖.๔ การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### ๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

๗.๒ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการประชาชน โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

### ๓. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางซ้าย

นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย ได้แถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาล ต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้

#### ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชน และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความเจริญเติบโตของเมือง

๑.๒ ปรับปรุงระบบการระบายน้ำเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งขยายโครงข่ายการระบายน้ำให้ทั่วถึงทั้งเขต และในอนาคตให้มีระบบการบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รวมที่ได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล

๑.๓ พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้านตลอดถึงที่สาธารณะอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

๑.๔ พัฒนา ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อการบริการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึง

๑.๕ ปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณแยกต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นระบบทันสมัยตามกำลังความสามารถด้านงบประมาณ

๑.๖ ปรับปรุงระบบน้ำประปาให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น้ำประปาใสสะอาด มีกำลังการผลิตเพียงพอเพียงกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งการส่งจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึง

#### ๒. ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ สนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั้งทางด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่งเสริมการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้านให้ได้มาตรฐานเป็นการเพิ่มมูลค่า และรายได้ให้แก่ประชาชน

#### ๓. ด้านการศึกษาและการกีฬา

๓.๑ การพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาพื้นฐาน โดยการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียนของเทศบาล จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการศึกษาเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง และไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

๓.๒ การบริหารและจัดการการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคตให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ โดยการศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ และดำเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๓.๓ สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาชาติ โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.๕ สนับสนุนให้ประชาชนที่พ้นวัยเรียนได้รับการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น

๓.๖ ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและอาชีพด้านต่าง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และทางด้านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ตำราเรียน ฯลฯ

๓.๗ จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๓.๘ จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการให้มีและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้นรวมถึงกีฬาพื้นบ้านในกิจกรรมวันสำคัญเทศกาลต่าง ๆ ที่เหมาะสม

๓.๙ จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรักการกีฬา การออกกำลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง

๓.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้าน สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

#### ๔. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

#### ๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน

๕.๑ สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ โดยการจัดหาวัสดุเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

๕.๒ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ และนโยบายของรัฐบาลทุกคน

๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางร่วมทางแยกที่สำคัญ รวมถึงอาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย

๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อม และมีคุณภาพสู่มาตรฐาน โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนตามระเบียบที่กำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางช้าง

๕.๕ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน

๕.๖ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย และเพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา

๕.๗ พัฒนาคำแนะนำความรู้ความสามารถให้กับพนักงานดับเพลิงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และ ฝึกการปฏิบัติจริงกับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นประจำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพมากที่สุด

๕.๖ ป้องกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยา

๕.๗ ป้องกัน ปรามปราบ และแก้ไขปัญหาเสพติดให้โทษประเภทต่าง ๆ

## ๖. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขน ขยะให้ทั่วถึง และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม

๖.๒ สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

๖.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่ามอง

๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

๖.๕ จัดฝึกดับขวามีให้ติดตั้งในลำคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และคลองต่าง ๆ ในเขต เทศบาล รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลองให้มีความสวยงาม

๖.๖ รมรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

๖.๗ เน้นให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรคและควบคุมโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ในเบื้องต้น

๖.๘ ส่งเสริมและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการทุกระดับในเขต เทศบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในท้องถิ่น

## ๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกชั้นตอน

๗.๒ ปรับปรุง พัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการ ให้บริการแก่ประชาชน

๗.๓ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบางซ้าย โดย ยึดหลักจรรยาบรรณของข้าราชการ

๗.๔ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตอบสนองได้ โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

## ส่วนที่ ๓

## สรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**แบบที่ ๑** การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเด็นการพัฒนา	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๖. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๗. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๘. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๙. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑๖. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๑๗. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	

ประเด็นการพัฒนา	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
๑๘. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</b>		
๑๙. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒๑. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒๒. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๒๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒๖. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ ๑** ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **เทศบาลตำบลบางช้าง อำเภอบางช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกอบด้วย ๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒.๒ จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๒

โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๐๑๕,๐๐๐.-บาท

๒.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๔,๙๘๗,๖๓๐.- บาท

๒.๔ สรุปผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภายในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๕)



๑. จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๒ โครงการ (รวมโครงการงบบุคลากร) งบประมาณรวม ๖,๐๑๕,๐๐๐.-บาท

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕ โครงการ	๒,๔๓๔,๐๐๐.- บาท
๒. ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม	๓๖ โครงการ	๙๓๓,๐๐๐.- บาท
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๖ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔ โครงการ	๔๐,๐๐๐.- บาท
๖. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความยั่งยืน	๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐.- บาท
๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๑ โครงการ	๒๒๙,๐๐๐.- บาท
๘. งบบุคลากร	๙ โครงการ	๑,๙๘๙,๐๐๐.- บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙๒ โครงการ</b>	<b>๖,๐๑๕,๐๐๐.- บาท</b>

## ส่วนที่ ๔

## สรุปงบประมาณแสดงการดำเนินงานด้านรายรับ – รายจ่าย

## การประเมินผลการดำเนินการงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง** ในส่วนนี้เป็นส่วนการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางช้าง อำเภอบางช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วัน เดือน ปีที่รายงาน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

## ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์ (รวมโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๕)	โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๐ โครงการ	๖ โครงการ
๒. ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม	๙๒ โครงการ	๓๕ โครงการ
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๖ โครงการ	๙ โครงการ
๔. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๗ โครงการ	๖ โครงการ
๕. ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒ โครงการ	๔ โครงการ
๖. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๖ โครงการ	๒ โครงการ
๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๘ โครงการ	๒๑ โครงการ
๘. โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน	๙ โครงการ	๙ โครงการ
<b>รวม</b>	<b>๓๗๐ โครงการ</b>	<b>๙๒ โครงการ</b>
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๖ ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๕)		

## ๒. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางช้าง ได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ ซึ่งตรวจสอบข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๙๒ โครงการ งบประมาณ ๖,๐๑๕,๐๐๐.-บาท โครงการที่ดำเนินการ (ที่สามารถเบิกจ่ายได้) จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๖๙๙,๐๙๔.- บาท ข้อมูลโดยรวมแสดงตามตารางดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๕)	โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	โครงการที่เบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๐ โครงการ	๖ โครงการ	๖ โครงการ
๒. ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม	๙๒ โครงการ	๓๕ โครงการ	๕ โครงการ
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๖ โครงการ	๙ โครงการ	๖ โครงการ
๔. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๗ โครงการ	๖ โครงการ	- โครงการ
๕. ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒ โครงการ	๔ โครงการ	- โครงการ
๖. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความยั่งยืน	๖ โครงการ	๒ โครงการ	- โครงการ
๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๘ โครงการ	๒๑ โครงการ	๑ โครงการ
๘. โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน	๙ โครงการ	๙ โครงการ	๔ โครงการ
<b>รวม</b>	<b>๓๗๐ โครงการ</b>	<b>๙๒ โครงการ</b>	<b>๒๒ โครงการ</b>
โครงการที่เบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๑ ของจำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			

## ๒. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางช้าง ได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โดยมีโครงการตามเทศบัญญัติทั้งสิ้น ๙๒ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๐๑๕,๐๐๐.-บาท และมีโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๔,๖๙๙,๐๙๔.- บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงานได้ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
<b>๑. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)</b>					
๑.	โครงการก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน บริเวณถนนคลองกลุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางช้าง จำนวนเงิน ๓๔๐,๐๐๐.-บาท	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบลงทุน) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (เทศบัญญัติ หน้า ๑๗๑)	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๓๔๐,๐๐๐.- บาท	๓๓๐,๐๐๐.- บาท	๑๐,๐๐๐.-บาท
๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๒๑๖ ท่อน.พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๘ บ่อ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สุรตน์ ศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๔ ต.เต่าเล่า ฯลฯ จำนวนเงิน ๓๗๘,๘๐๐.-บาท	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบลงทุน) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ <b>(กั้นเงิน)</b>	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๓๗๘,๘๐๐.- บาท	๓๗๘,๐๐๐.- บาท	๘๐๐.-บาท
๓.	โครงการซ่อมผิวจราจรถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๕๐ม.ยาว ๑๖๕.๐๐ม.พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๐๐ตรม.บริเวณถนนเสนา-บางช้าง หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๖ ต. แก้วฟ้า ฯลฯ จำนวนเงิน ๓๘๕,๗๐๐.-บาท	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบลงทุน) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ <b>(กั้นเงิน)</b>	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๓๘๕,๕๐๐.- บาท	๓๘๕,๕๐๐.- บาท	๒๐๐.-บาท
๔.	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ม.ยาว ๓๖.๐๐ม.พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ตรม.บริเวณบ้านนางกรองแก้ว หมู่ที่ ๓ ต.บางช้าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๗๖,๑๐๐.-บาท	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบลงทุน) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ <b>(กั้นเงิน)</b>	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๗๖,๑๐๐.-บาท	๗๖,๐๐๐.- บาท	๑๐๐.-บาท

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ
๕.	โครงการซ่อมเรือพอลตุลขนาดกว้าง ๖x๑๒ ม. บรรทุกรถแบ็คโฮร์ Pc ๒๐๐-๗ (บูมยาว) จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ <b>(ก้นเงิน)</b>	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท	๒๕๐,๐๐๐.-บาท	๐.๐๐.-
๖.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เสนา - บางซ้าย หมู่ที่ ๕ , ๖ ตำบลแก้วฟ้า ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๔๗๕,๐๐๐.-บาท	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ <b>(ก้นเงิน)</b>	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๔๗๕,๐๐๐.- บาท	๔๗๕,๐๐๐.-บาท	๐.๐๐.-

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม

### ๒.๑ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ๑.) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน <u>๓๔๗,๙๐๐ บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน ๓ ศูนย์ ระยะเวลา ๒๔๕ วัน อัตราคนละ ๒๐ บาทจัดสรรเต็มตามจำนวน ๗๑ คน รวมเป็นเงิน ๓๔๗,๙๐๐ บาท ๒.) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว จำนวน <u>๑๒๐,๗๐๐ บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน ๓ ศูนย์ อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท จัดสรรเต็มตามจำนวน ๗๑ คน ๓.) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน <u>๘๐,๒๓๐ บาท</u> จัดสรรเต็มจำนวน ๗๑ คน แยกเป็นค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท / ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท / ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท / ปี และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท / ปี	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ค่าใช้สอย (เทศบัญญัติ หน้า ๑๒๕)	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๕๑๓,๒๓๐.- บาท	๔๐๘,๐๓๒.-บาท	๑๐๕,๑๙๘.-บาท

๔. แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ
๑.	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ค่าใช้สอย (เทศบัญญัติ หน้า ๑๔๔)	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐.- บาท	๐.๐๐- บาท
๒.	โครงการ รวมใจไทย ปลุกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ค่าใช้สอย (เทศบัญญัติ หน้า ๑๔๔)	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท	๙,๙๘๒.- บาท	๑๘.- บาท
๓.	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยา คุมกำเนิดให้สุนัขและแมว	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ค่าใช้สอย (เทศบัญญัติ หน้า ๑๔๑)	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๔๐,๐๐๐ บาท	๓๙,๓๐๐.- บาท	๗๐๐.- บาท
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน					
ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	คงเหลือ
๑	โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียนรถ บจ.๑๘๙๑ จำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท	<u>(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)</u>	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๔๙๒,๐๐๐.- บาท	๔๙๒,๐๐๐.-บาท	๐.๐๐.- บาท
๒.	โครงการจัดซื้อเรือพลาสติก ๒๗ ลำ พร้อมพาย จำนวนเงิน ๑๘๘,๐๐๐.-บาท	<u>(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)</u>	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑๘๘,๐๐๐.- บาท	๑๘๘,๐๐๐.-บาท	๐.๐๐.- บาท
๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ค่าวัสดุอุปกรณ์	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ค่าใช้สอย (เทศบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท	๑๔,๐๐๐.- บาท	๘,๘๐๐.- บาท

๕. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ
๑	โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ค่าใช้สอย (เทศบัญญัติหน้า ๑๐๐)	งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๐.๐๐.- บาท
๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	คงเหลือ
๑.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด ของอำเภอบางช้าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๘)	งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ ๓๐,๐๐๐.- บาท	๓๐,๐๐๐.- บาท	๐.๐๐.-บาท
๒.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของอำเภอบาง ช้าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน (เทศบัญญัติหน้า ๑๑๐)	งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ ๓๐,๐๐๐.- บาท	๓๐,๐๐๐.- บาท	๐.๐๐.-บาท
๓.	เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล เพื่อดำเนินการจัดซื้ออาหารกลางวัน ให้ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางช้าง สังกัด สพฐ.	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน (เทศบัญญัติหน้า ๑๒๙)	งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ ๑,๔๔๙,๐๐๐.- บาท	๑,๔๒๖,๙๕๐.- บาท	๒๒,๐๕๐.- บาท
๔.	เงินอุดหนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจัดงานลอยกระทงฟ้าอยุธยา มรดกโลก)	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน (เทศบัญญัติหน้า ๑๐๐)	งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ ๓๐,๐๐๐.- บาท	๓๐,๐๐๐.- บาท	๐.๐๐.-บาท
๕.	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	เทศบัญญัติ ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน ) ค่าใช้สอย (เทศบัญญัติ หน้า ๙๑)	งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ ๓๐,๐๐๐.-บาท	๖,๓๓๐.-บาท	๒๓,๖๗๐.- บาท
รวมยอดทั้งสิ้น			๔,๘๙๗,๖๓๐.- บาท	๖,๐๑๕,๐๐๐.- บาท	๑๗๑,๕๓๖.- บาท

## ส่วนที่ ๕ ภาพรวมการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ

การบริหารและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางซ้าย มีการจัดทำโครงการและได้บรรลุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเทศบาลตำบลบางซ้าย ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการประชุมประชาคม และได้นำข้อมูลดังกล่าว มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานของเทศบาลตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของผู้บริหารท้องถิ่น โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการโดยเริ่มจากการนำข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผน มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลดังนี้

๑, การคิดวิเคราะห์จากการนำข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ในการจัดทำแผน ขับเคลื่อน และการคิดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญ ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ในการประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

๑.๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส และผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐ ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทำกิน และการบริการ



จัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด

**๑.๓ การปรับระบบการผลิตการเกษตร ให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่** เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด

**๑.๔ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม** เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น

**๑.๕ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม** เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

**๑.๖ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ** ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

**๑.๗ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย** ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

**๑.๘ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ** เร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและการบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ ที่สร้างรายได้สำหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล บริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจ ชายแดนให้เจริญเติบโต และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม๒, การคิดวิเคราะห์จากการนำข้อมูลของแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยการวิเคราะห์นโยบายระดับจังหวัด ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ก้าวสู่นาคต และนำไปสู่การช่วยให้ประเทศก้าวพ้นกับดักของประเทศ ที่มีรายได้ปานกลาง ก้าวสู่ยุค Thailand

Industry ๔.๐ แะไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีข้อมูลพื้นฐานจาก แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่คงจุดเด่น เสริมจุดด้อย ที่ได้จากแนวทางในช่วงปีที่ผ่านมา และเพิ่มเป้าหมายในด้านการสร้างเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และสร้างมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม ลดปัญหาที่ยังมีอยู่ให้น้อยลง สร้างเมืองที่น่าอยู่ เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่ สร้างในยุค Thailand ๔.๐ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้

## ๑. ด้านวิสัยทัศน์ (Vision)

### อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

คำอธิบายวิสัยทัศน์ อยุธยาเป็นแหล่งมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาศักยภาพ ในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การจัดการน้ำ ผลิภัณฑ์ชุมชน มีความ เชื่อมโยงของเส้นทางโลจิสติกส์ ต้องใส่ใจในการใช้พลังงานทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อม และมีความพร้อม ที่จะพัฒนาและเติบโตในทุกๆด้านอย่างก้าวกระโดด

## ๒. ด้านพันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
๒. บริหารจัดการเมืองและชุมชน
๓. การพัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการได้อย่างครบวงจร

## ๓. ด้านเป้าประสงค์รวม (Goal)

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน มีสุขภาวะที่ดี ได้รับความศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น มีความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสามัคคีและเอื้อ ออาทร ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยภาคการผลิตทั้งเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามห่วงโซ่การผลิตแบบครบวงจร รวมทั้งสามารถสร้างงานและรายได้ จากฐานอาชีพที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในจังหวัดมากขึ้น
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และบริหารจัดการอย่างสมดุล เพื่อ เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น

## ๔. ด้านจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

“เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เมืองมรดกโลก บริหารจัดการเมืองให้น่าอยู่ ส่งเสริมการเกษตรแบบ ครบวงจร ภาคการผลิต การค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ และมีอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม”

๓. การคิดวิเคราะห์จากการนำข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หรือแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางซ้าย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

### ๑. ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น

#### ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลบางซ้าย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเส้นทางสายอยุธยา – สุพรรณบุรี บนทางหลวงสาย ๓๒๖๓ ห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ ๓๔ กิโลเมตร เทศบาลตำบลบางซ้ายเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบางซ้าย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางซ้ายตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒

เทศบาลตำบลบางซ้ายในปัจจุบัน มีพื้นที่ประมาณ ๕.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๔๓๗.๕ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๗๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๓-๗๕๓๖๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๓๕๓-๗๕๓๖๔ ประกอบด้วยพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งหมด ๑๙ ชุมชน คือ

#### ตำบลบางซ้าย

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| ๑. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย | ชุมชนบ้านคลองกุ่ม |
| ๒. หมู่ที่ ๒ ตำบลบางซ้าย | ชุมชนบ้านปากบาง   |
| ๓. หมู่ที่ ๓ ตำบลบางซ้าย | ชุมชนบ้านบางซ้าย  |
| ๔. หมู่ที่ ๔ ตำบลบางซ้าย | ชุมชนบ้านหัวสะพาน |

#### ตำบลแก้วฟ้า

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ๕. หมู่ที่ ๑ ตำบลแก้วฟ้า  | ชุมชนบ้านแก้วฟ้า |
| ๖. หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้วฟ้า  | ชุมชนบ้านแก้วฟ้า |
| ๗. หมู่ที่ ๓ ตำบลแก้วฟ้า  | ชุมชนบ้านหน้าวัด |
| ๘. หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วฟ้า  | ชุมชนบ้านไผ่ล้อม |
| ๙. หมู่ที่ ๕ ตำบลแก้วฟ้า  | ชุมชนบ้านไผ่ล้อม |
| ๑๐. หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้วฟ้า | ชุมชนบ้านแก้วฟ้า |

#### ตำบลเต่าเล่า

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ๑๑. หมู่ที่ ๑ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านเต่าเล่า  |
| ๑๒. หมู่ที่ ๒ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านไฟไหม้    |
| ๑๓. หมู่ที่ ๓ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านท้ายวัด   |
| ๑๔. หมู่ที่ ๔ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านเต่าเล่า  |
| ๑๕. หมู่ที่ ๕ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านเต่าเล่า  |
| ๑๖. หมู่ที่ ๖ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านกำนันเก่า |
| ๑๗. หมู่ที่ ๗ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านเต่าเล่า  |
| ๑๘. หมู่ที่ ๘ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านเต่าเล่า  |
| ๑๙. หมู่ที่ ๙ ตำบลเต่าเล่า | ชุมชนบ้านไผ่ฝรั่ง  |

## ๒. อาณาเขตติดต่อ

**ด้านเหนือ** ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ จังหวัดสุพรรณบุรี ตรงที่อยู่ห่างจากฝั่งเหนือของคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ไปทางทิศเหนือ ๔๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นขนานกับฝั่งเหนือของคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง ๖,๒๐๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒ อยู่ในเขตตำบลเตาเล่า

**ด้านตะวันออก** จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตั้งฉากกับคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ไปทางทิศใต้ถึง จุดที่อยู่ห่างจากฝั่งของคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ไปทางทิศใต้ ๔๐๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๓ อยู่ในตำบล แก้วฟ้า และตำบลเตาเล่า

**ด้านใต้** จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นขนานกับฝั่งในของคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ไปทางทิศ ตะวันตกถึงเส้นแบ่งเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๔ อยู่ในตำบลแก้ว ฟ้า และตำบลบางซ้าย

**ด้านตะวันตก** จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตามเส้นแบ่งเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ อยู่ในตำบลเตาเล่า และตำบลบางซ้าย

### สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบางซ้าย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มมีคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซึ่งเป็นคลองสายหลักไหลผ่านกลางเขตเทศบาลตามแนวยาว เมื่อถึงฤดู ฝน และฤดูน้ำหลากน้ำในลำคลองจะมีระดับสูงท่วมถึงบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลอง สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นทุ่งนาโล่ง ไม่มีภูเขา ราษฎรส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

### สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลบางซ้าย เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม รวม ๓ เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๙ องศาเซลเซียส

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม รวม ๕ เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๙ องศาเซลเซียส ฝนตกชุกที่สุดระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง เดือนกันยายน

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ รวม ๔ เดือน อุณหภูมิ เฉลี่ยประมาณ ๑๐-๑๕ องศาเซลเซียส

## ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

### การคมนาคม

ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบมีจำนวน ๔๐ สาย

ประเภทถนน	ระยะทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๐,๓๑๐ เมตร
ถนนลาดยาง	๑๗,๓๘๐ เมตร
ถนนลูกรัง	๖๘๐ เมตร
รวม	๒๘,๓๗๐ เมตร

การคมนาคมเข้าสู่เทศบาลมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๓ (สาย อยุธยา – สุพรรณบุรี) แยกเข้าตลาดบางซ้าย การคมนาคมภายในเขตเทศบาลมีถนนสายหลัก คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผ่านคันกั้นน้ำชลประทานเชื่อมต่อกับอำเภอเสนา ซึ่งมีรถสองแถวประจำทางวิ่งผ่านสำหรับการคมนาคมทางน้ำมีคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หนไหลผ่าน ซึ่งมีต้นน้ำจากอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสู่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันการสัญจรไปมาทางน้ำ ประชาชนไม่นิยมใช้ เพราะการคมนาคมทางบกสะดวกกว่า จะใช้เฉพาะฤดูน้ำหลาก

### การไฟฟ้า

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑,๖๗๐ ครัวเรือน ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้า สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่ จำนวน ๒ สาย ได้แก่ ถนนเสนา-บางซ้าย และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชลประทาน) และอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ๔ สาย

### การประปา

ระบบบริการน้ำประปาในเขตเทศบาล มี ๒ ประเภท คือ การประปาของเทศบาล จำนวน ๑๓ แห่ง มีครัวเรือนที่ใช้บริการ จำนวน ๘๗๘ หลังคาเรือน ผลิตน้ำได้ประมาณ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีแหล่งน้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำดิบ ซึ่งเพียงพอแก่ความต้องการสำหรับชุมชน นอกจากนี้มีการประปาหมู่บ้านอีก ๘ แห่ง ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน

### การสื่อสารและการโทรคมนาคม

การติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมมีโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกือบครอบคลุมเขตเทศบาล เพียงพอแก่ความต้องการ โดยมีจำนวนคู่สาย ๕๐๗ เลขหมาย โทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล มี ๓ หมายเลข มีที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการทางด้านจดหมาย ส่งพัสดุภัณฑ์

## ๓. ด้านเศรษฐกิจ

### สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำนา ทำสวน เป็นอาชีพหลัก อาชีพรองลงมา ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ เจียรไนพลอย งานหัตถกรรม เป็นต้น

ภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมของเทศบาลตำบลบางซ้าย พิจารณาได้จากปัจจัยชี้วัดหลายประการ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลรายได้ต่อบุคคล โครงสร้างการผลิตในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ คือผล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดมา จนในปัจจุบันมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมประมาณ ๑๑๖.๒ ล้านบาท รายได้ต่อบุคคลของประชากรในเขตเทศบาล ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี โครงสร้างการผลิตสาขาการผลิตที่มีความสำคัญมากมี ๔ สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การค้าส่งและปลีก การบริการ และอุตสาหกรรม โดยสาขาเกษตรเป็นสาขานำและมีความสำคัญมากที่สุด รองลงไปได้แก่ การค้าส่งและค้าปลีก การบริการและอุตสาหกรรมตามลำดับ

### การเกษตรกรรม

เนื้อที่ถือครองการเกษตร มีจำนวน ๑,๔๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเนื้อที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล (ประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่) การเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาล ซึ่งมีพืชหลัก ได้แก่ การปลูกข้าว ทั้งนี้เพราะลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะภูมิอากาศเหมาะแก่การเพาะปลูกมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ได้แก่คลองเจ้าเจ็ด และคลองกุ่ม นอกจากนี้ยังมีระบบชลประทานที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าว สำหรับการทำสวน ส่วนมากปลูกผลไม้ไว้ประจำบ้านจำนวนไม่มากนัก

### อุตสาหกรรม

การประกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบกิจการ จำนวน แห่ง ได้แก่

- |                      |       |   |      |
|----------------------|-------|---|------|
| - โรงเลื่อยไม้       | จำนวน | ๓ | โรง  |
| - อู่ซ่อมเครื่องยนต์ | จำนวน | ๔ | ร้าน |
| - เหล็กตัด           | จำนวน | ๒ | ร้าน |

และยังมีการทำหัตถกรรมอุตสาหกรรม ได้แก่ การเจียรไนพลอย

### การพาณิชย์กรรมและการบริการ

ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้ายมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท ได้แก่

- |                                 |       |    |      |
|---------------------------------|-------|----|------|
| - ร้านขายของเบ็ดเตล็ด           | จำนวน | ๔๕ | ร้าน |
| - ร้านเภสัช                     | จำนวน | ๓  | ร้าน |
| - บริการเสริมสวย                | จำนวน | ๑๐ | ร้าน |
| - ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน       | จำนวน | ๒  | ร้าน |
| - สถานบริการน้ำมันและเชื้อเพลิง | จำนวน | ๗  | แห่ง |
| - ร้านอุปกรณ์โทรศัพท์           | จำนวน | ๒  | ร้าน |
| - ร้านค้าเครื่องดื่ม-อาหาร      | จำนวน | ๕  | ร้าน |
| - ร้านอุปกรณ์ตกลา               | จำนวน | ๑  | ร้าน |
| - ร้านขายของเก่า                | จำนวน | ๒  | ร้าน |
| - ร้านจำหน่ายปุ๋ย               | จำนวน | ๑  | ร้าน |
| - ร้านจำหน่ายพลาสติก            | จำนวน | ๑  | ร้าน |
| - ร้านขายทอง                    | จำนวน | ๑  | ร้าน |
| - ร้านเซเว่น (seven eleven)     | จำนวน | ๑  | แห่ง |
| - โลตัส Express                 | จำนวน | ๑  | แห่ง |
| - Guest House                   | จำนวน | ๕  | แห่ง |

### ธนาคารสถาบันการเงินและกิจการสื่อสาร ได้แก่

- ธนาคารธนชาติ	จำนวน	๑	แห่ง
- ชุมสายโทรศัพท์	จำนวน	๑	แห่ง
- เสาร์บัสสัญญาณโทรศัพท์	จำนวน	๑	แห่ง
- ป้ายติดเสาสัญญาณ	จำนวน	๑	แห่ง

### การบริการ

- คลินิก	จำนวน	๒	แห่ง
- ห้องเช่า	จำนวน	๑๓	แห่ง

### สหกรณ์

- สหกรณ์การเกษตร	จำนวน	๑	แห่ง
- ธนาคารเพื่อการเกษตร	จำนวน	๑	แห่ง

### การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ คือคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล (ที่ว่าการอำเภอบางชัยหลังเก่า) นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติทางน้ำ ประเภทบ้านเรือนไทย และต้นไม้บริเวณริมสองฝั่งคลอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามหลายแห่ง ซึ่งสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทยอันมั่งคั่ง

### การเกษตรกรรมสาขาปศุสัตว์

มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์ประมาณ ๓๐๐ ไร่ แยกประเภทสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ เป็ด ไก่ โค ห่าน บ่อเลี้ยงปลา

### การใช้ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาล จำแนกการใช้ ออกได้ ดังต่อไปนี้

ประเภทเนื้อที่การใช้ที่ดิน	จำนวนเนื้อที่ (ไร่)	ไร่
เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร	๒,๒๙๒	ไร่
เนื้อที่ฟาร์ม	๕	ไร่
เนื้อที่ปลูกสร้างบ้านเรือน	๖๓๕	ไร่
เนื้อที่ถนน	๙๐	ไร่
เนื้อที่วัด	๔๔	ไร่
เนื้อที่โรงเรียน	๓๙	ไร่
เนื้อที่ลำคลอง, หนองน้ำ	๑๐๐	ไร่
เนื้อที่สาธารณประโยชน์	๒๐๐	ไร่
เนื้อที่อื่น ๆ	๓๓	ไร่
เนื้อที่ทั้งหมด	๓,๔๓๘	ไร่

## ๔. ด้านสังคม

## จำนวนประชากร

มีประชากรทั้งสิ้นมีทั้งหมด จำนวน ๕,๒๘๑ คน จำแนกเป็นชาย ๒,๕๖๒ คน หญิง ๒,๗๐๕ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๕๙๔ หลัง สามารถจำแนกตามพื้นที่ได้ดังนี้

ตำบล	หมู่ที่	ชุมชน	จำนวน ครัวเรือน	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม
ตำบล บางซ้าย	๑	ชุมชนบ้านคลองกุ่ม	๗๐	๘๗	๘๖	๑๗๓
	๒	ชุมชนบ้านปากบาง	๑๗๕	๑๙๘	๒๐๖	๔๐๔
	๓	ชุมชนบ้านบางซ้าย	๒๕๒	๑๖๑	๑๗๖	๓๓๗
	๔	ชุมชนบ้านหัวสะพาน	๑๑๕	๑๙๒	๑๙๘	๓๙๐
ตำบล แก้วฟ้า	๑	ชุมชนบ้านแก้วฟ้า	๑๑๑	๑๕๔	๑๕๗	๓๑๑
	๒	ชุมชนบ้านแก้วฟ้า	๔๓	๖๒	๕๑	๑๑๓
	๓	ชุมชนบ้านหน้าวัด	๘๖	๑๑๘	๑๓๖	๒๕๔
	๔	ชุมชนบ้านไผ่ล้อม	๑๑๑	๑๔๔	๑๕๙	๓๐๓
	๕	ชุมชนบ้านไผ่ล้อม	๖๕	๑๑๑	๑๒๐	๒๓๑
	๖	ชุมชนบ้านแก้วฟ้า	๑๙๗	๒๖๔	๓๐๘	๕๗๒
ตำบล เต่าเล่า	๑	ชุมชนบ้านเต่าเล่า	๑๑๖	๑๗๖	๑๗๖	๓๕๒
	๒	ชุมชนบ้านไฟไหม้	๙๒	๑๓๘	๑๓๓	๒๗๑
	๓	ชุมชนบ้านท้ายวัด	๔๔	๖๑	๕๘	๑๑๙
	๔	ชุมชนบ้านเต่าเล่า	๕๑	๗๖	๗๑	๑๔๗
	๕	ชุมชนบ้านเต่าเล่า	๔๑	๖๒	๗๒	๑๓๔
	๖	ชุมชนบ้านกำนันเก่า	๓๖	๔๔	๖๐	๑๐๔
	๗	ชุมชนบ้านเต่าเล่า	๘๔	๑๔๑	๑๔๕	๒๘๖
	๘	ชุมชนบ้านเต่าเล่า	๘๙	๑๕๐	๑๔๖	๒๙๖
	๙	ชุมชนบ้านไผ่ฝรั่ง	๑๐๖	๑๘๕	๑๙๙	๓๘๔
รวม			๑,๘๙๔	๒,๕๓๖	๒,๖๖๕	๕,๒๐๑

\* ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

## การศึกษา

สถานศึกษา	จำนวน ห้องเรียน	จำนวนครู	จำนวนนักเรียน
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา	๑๘	๔๑	๕๒๗
โรงเรียนวัดบางซ้ายใน	๘	๑๔	๑๓๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก	๘	๑๑	๑๔๙
โรงเรียนวัดฤกษ์	๘	๗	๖๗



### ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์	จำนวนห้องเรียน	จำนวนบุคลากร	จำนวนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเตาเต่า (ถ่ายโอนงานจาก ส.พ.ช.)	๑	๒	๓๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแก้วฟ้า	๑	๒	๒๖
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางซ้าย	๑	๒	๑๖

\* ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

### การศาสนา

ประชากรเกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่อยู่ในภายในเขตเทศบาล  
จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

- วัดบางซ้ายใน
- วัดบางซ้ายนอก
- วัดแก้วฟ้า
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

### ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

แบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบไทยภาคกลาง มีการแสดงพื้นบ้าน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และการทำบุญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา บวชนาค งานหัตถกรรม งานประเพณีแข่งเรือ การประกอบศาสนกิจต่าง ๆ

### การสาธารณสุข

สถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย มีดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาเต่า จำนวน ๑ แห่ง
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๔ คน

### ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งให้บริการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๙ นาย พร้อมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๓๐ นาย มีรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน รถน้ำ จำนวน ๒ คัน และรถเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑ คัน และอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางซ้าย ซึ่งมีสายตรวจปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

## ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ คลองชลประทานเจ้าเจ็ด – บางยี่หน ไหลผ่านพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ชุมชน เป็นลำน้ำที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก

### สภาพสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย การสัญจรใช้ทางน้ำเป็นหลัก ชุมชนอยู่บริเวณริมสองฝั่งคลอง ประชาชนอยู่อย่างสะดวกสบาย สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติร่มเย็น แต่ปัจจุบันนี้เมื่อสังคมมีความเจริญเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่สมดุลของธรรมชาติตามระบบนิเวศ แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากนัก

## ๖. ข้อมูลกับศักยภาพของท้องถิ่น

### ด้านการเมือง – การบริหาร

#### โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางซ้าย

เทศบาลตำบลบางซ้าย มีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางซ้าย ทั้งสิ้น ๕ คน ประกอบด้วย

- |                          |      |
|--------------------------|------|
| ๑. นายกเทศมนตรี          | ๑ คน |
| ๒. รองนายกเทศมนตรี       | ๒ คน |
| ๓. เลขานายกเทศมนตรี      | ๑ คน |
| ๔. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | ๑ คน |

เทศบาลตำบลบางซ้าย มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย ทั้งสิ้น ๑๒ คน ประกอบด้วย

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| ๑. ประธานสภาเทศบาล    | ๑ คน  |
| ๒. รองประธานสภาเทศบาล | ๑ คน  |
| ๓. สมาชิกสภาเทศบาล    | ๑๐ คน |

#### การบริหารงานบุคคล มีอัตรากำลังดังนี้

อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ที่มี ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๓) จำนวน ๒๓ อัตรา แยกเป็น

- |                                      |       |   |       |
|--------------------------------------|-------|---|-------|
| ๑. ประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับต้น)   | จำนวน | ๑ | อัตรา |
| ๒. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น) | จำนวน | ๓ | อัตรา |
| ๓. ประเภทวิชาการ (ปฏิบัติการ)        | จำนวน | ๑ | อัตรา |
| ๔. ประเภทวิชาการ (ชำนาญการ)          | จำนวน | ๕ | อัตรา |
| ๕. ประเภททั่วไป (ปฏิบัติงาน)         | จำนวน | ๒ | อัตรา |
| ๖. ประเภททั่วไป (ชำนาญงาน)           | จำนวน | ๕ | อัตรา |
| ๗. ครู (คศ ๒)                        | จำนวน | ๑ | อัตรา |
| ๘. ครู (คศ ๑)                        | จำนวน | ๒ | อัตรา |

รวมอัตรากำลังที่มี ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๕) จำนวน ๒๑ อัตรา

อัตรากำลังลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้าง ที่มี ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๔๔ อัตรา แยกเป็น

๑. ลูกจ้างประจำ	จำนวน	๖	อัตรา
๒. พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	๒๘	อัตรา
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	๓	อัตรา

รวมอัตรากำลังทั้งหมด ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๕) จำนวน ๓๗ อัตรา

### ส่วนการบริหารงานเทศบาล

มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานทั่วไปของเทศบาล

#### โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น

- **สำนักปลัดเทศบาล** มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล โดยแยกเป็นฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานบริหารบุคคล งานด้านธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน และงานอื่นที่มีได้กำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยเฉพาะและครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับสภาเทศบาลการเลือกตั้ง

- **กองคลัง** มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลการรวบรวมข้อมูลสถิติแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าแทนตัวเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **กองช่าง** มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมงานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร งานออกแบบงานคำนวณงานประมาณราคาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การควบคุมการซ่อมแซม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวข้อง

- **กองการศึกษา** มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา งานประเพณี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **กองการประปา** มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ งานผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

## ภาคผนวก

### ปัญหา / ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางซ้าย

#### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน
2. งบประมาณมีจำกัด แต่โครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก ทำให้ความสำเร็จตามแผนพัฒนาทำไม่ได้ตามเป้าหมาย

#### ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับและความคุ้มค่าของงบประมาณ
2. เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านนี้ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ จะต้องแก้ไข
4. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
5. การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้ความต้องการของชาวบ้านจริง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำแผนงาน/โครงการนั้นมาดำเนินการ ถ้าทำไม่ได้จะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และควร เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาก ๆ

\*\*\*\*\*